

Số: 848/GDĐT-MN  
V/v triển khai một số hoạt động  
đầu năm học 2021-2022 đối với  
giáo dục mầm non

TP. Thái Nguyên, ngày 04 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Thực hiện Công văn số 1714/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 02/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non.

Để chuẩn bị đủ điều kiện sẵn sàng đón năm học mới 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung đối với các cơ sở giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

1. Thực hiện Công văn số 815/GDĐT-MN ngày 29/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về Công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021.

2. Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học, ưu tiên các hạng mục công trình như phòng học, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”, tạo môi trường giáo dục thân thiện; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

3. Thực hiện công tác tổ chức nhà trường: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ quản lý; sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, đặc biệt là giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. Đối với bếp ăn, có lịch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên dinh dưỡng trong ngày, đảm bảo sự công bằng trong công việc, đánh giá được năng lực, ý thức chấp hành các quy định đối với nhiệm vụ được phân công (lịch phân công có thể thay đổi theo tuần, tùy vào nội dung, tính chất công việc và khả năng của nhân viên để phân công cho phù hợp).

4. Căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, người đứng đầu đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và quyết định hình thức triển khai, tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho năm học 2021-2022: Bồi dưỡng đội ngũ, điều tra phổ cập, trang trí nhóm/lớp và môi trường giáo dục phù hợp, linh hoạt vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, vừa đảm bảo các điều kiện cho Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non.

5. Cơ sở giáo dục mầm non triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, rà soát các phương án xử lý tình huống xảy ra mất an toàn trường học. Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với từng độ

tuổi của trẻ, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương và bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

6. Các hoạt động chuyên môn: Tập trung nghiên cứu Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong bối cảnh thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn nội dung giáo dục, kiến thức, kỹ năng cơ bản mang tính tổng hợp để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục năm học 2021-2022 cho phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường bằng nhiều hình thức. Tập trung tập huấn cho giáo viên nâng cao kỹ năng thiết kế bài dạy, các trò chơi, xây dựng các video có thời lượng 5-7 phút, nội dung đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị cơ sở báo cáo về Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên (qua chuyên môn mầm non) để thống nhất và kịp thời giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (thực hiện);
- Lưu: VT, MN.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Phương Lan**